

Ngày 23/11
SINH NHẬT
KHOÁ 18



Thường Vụ Phạm Văn Hoà, K18

Tường thuật theo tin tức và hình ảnh của các bạn

Huỳnh Văn Giai, Phan Thọ Hạnh, Nguyễn Văn Thiệt,

Đỗ Văn Hạnh và Nguyễn Văn Ấn

Hàng năm cứ vào ngày 23 tháng 11, anh em K18 trong cũng như ngoài nước, ở các thành phố đông đúc hay sống ở các tỉnh lẻ đều có tổ chức họp mặt để hàn huyên và thăm hỏi sức khỏe của nhau. Nổi vui mừng khi gặp lại để rồi nhận thấy người bạn mình nay già hơn trước, tóc bạc hơn năm ngoái và đôi môi trở nhiều trên làn da mịn màng nhưng rắn chắc ngày nào. Ngoại trừ những thay đổi về thể chất mà không ai có thể cưỡng lại thiên mệnh . . . Nhìn kỹ các anh vẫn còn cái nhìn quắc thước, nghe kỹ các bạn vẫn còn nụ cười dòn tan hồn nhiên và giọng nói vẫn còn sang sảng. Có siết tay nhau mới biết chúng ta vẫn còn hơi ấm để truyền cho nhau lúc đông hàn và đoan chắc, các anh hãy còn quả tim đầy ắp tình tự đồng môn Võ Bị. Các bạn không đến dự, cũng điện thoại để được nói chuyện với từng đứa, cùng chia sẻ niềm vui và hình dung thẳng bạn mình bên kia đầu dây qua tiếng nói! Câu mây tao mi tớ trong những buổi gặp gỡ này nghe thật ấm áp. Những câu chửi thề nghe không có gì là thô tục. Những cú đấm nhau thùm thụp tuy nhẹ nhưng thấm tận tim! Nghe kể chuyện kỷ niệm ngày xưa, kiểm điểm bè bạn người còn người mất mà lòng cảm thấy lâng

lâng, có cái gì dâng lên làm nghẹn ngào và cảm thấy cay cay nơi khóe mắt . . . Những thứ tình cảm ngổn ngang này anh em K18 tìm lại hàng năm và . . . còn bao năm nữa chúng ta còn hơi để kể lại chuyện ngày xưa!

Nhìn sang bàn bên cạnh, các Chị 18 tụm nhau to nhỏ cùng san sẻ niềm vui chung với chồng. Các chị tuy không nhập học cùng trường nhưng từng chia sẻ biết bao nhiêu câu chuyện của Khoá 18 chúng tôi. Các chị 18 tuy không to mồm như chúng tôi, nhưng nếu không có các Chị thì các buổi gặp mặt như thế này chắc chúng tôi chỉ đấu võ mồm để rồi ra về bụng đói! Chính các Chị đã lo tư vấn tất từ món ăn món nhậu để anh em K18 có một ngày vui trọn vẹn! Sự hy sinh này các Chị đã từng hy sinh, như khi xưa lúc chúng tôi ngày ngày ở tuyến đầu lửa đạn, khi chúng tôi phải chịu cảnh tù đầy hay những ngày đầu tiên chân ướt chân ráo nơi đất khách quê người. Các Chị đã lo cho chồng, chăm sóc các con, các chị là người bạn thân tình, là chiếc bóng lặng lẽ theo dõi bước chân chúng tôi, san sẻ cùng chúng tôi những nỗi vui buồn đời lính. Gần phân nữa các Nàng Dâu Võ Bị 18 đã trông chồng mỗi morn như Hòn Vọng Phu và trở thành quả phụ vì chàng đã ra đi biệt lập hy sinh cho Tổ Quốc Việt Nam! Sự hy sinh này của các chị, các bà mẹ Việt Nam, làm sao có thể nối ghép các mẫu tự để diễn tả cho cùng và chỉ xin gửi các chị một bông hồng khiêm nhường thay cho lời cảm mến.

Các con chúng tôi giờ đã đủ lông đủ cánh, tuần tự lìa xa tổ ấm như gần nửa thế kỷ qua chúng tôi rời nhà để cùng nhập trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam, Khoá 18, hầu đáp lời sông núi, mong mang Hạnh Phúc và Phú Cường cho nhân dân Việt Nam. Giờ nhìn các con đi xa, chúng tôi mới hiểu thấm thía nỗi buồn và sự hy sinh của Cha Mẹ chúng tôi khi xưa đã để chúng tôi rời nhà như chim bay khỏi tổ. Ngày chúng tôi từ khắp nẻo đường đất nước quy tụ về trường Mẹ Võ Bị để bắt đầu viết *tờ khai sinh mới* cho tất cả hai trăm (200) người:

Họ và Tên: Khóa 18

Tên Tự hay biệt danh: Khóa Chín Nút

Quốc Tịch: Việt Nam

Nòi Giống: Con Rồng Cháu Tiên

Tên Cha Mẹ: Mẹ Võ Bị

Nơi Sinh: Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam, Đà Lạt

Ngày và năm sinh: Hai Mươi Ba Tháng Mười Một Năm Một Ngàn Chín Trăm Sáu Mươi Mốt (23-11-1961)

Kể từ ngày đó, chúng tôi không còn là Thăng Mít, Xoài, Ất, Giáp hay Vĩnh, Bảo, Tôn, Hoàng mà được gọi chung là Cùi ‘Khoá 18 Võ Bị Đà Lạt’.

Cho đến nay, thấm thoát Bốn Mươi Hai (42) năm! Thật nhỏ, thời gian như bóng câu qua cửa, biết bao nhiêu chuyện để nhớ, để quên, để thương, để buồn, để giận . . . đi qua trong đời, nhưng anh em K18 có một thứ kỷ niệm nói hoài không hết, nghe mãi không nhàm . . . Bởi vậy cứ đến ngày này tháng này là chúng tôi có các cuộc họp mặt tại từng địa phương để lại tiếp tục kể hoài câu chuyện ngày xưa . . .

Bắc Cali - San José

Miền Bắc Cali, anh Bùi Văn Miều đại diện, đã tổ chức cuộc gặp gỡ tại nhà hàng Kiên Giang. Buổi tiệc tham dự tương đối đầy đủ các anh chị ngoại trừ một vài người vắng mặt có lý do. Đặc biệt năm nay có sự tham dự của anh chị Nguyễn Chi Minh là bào đệ của cố cựu SVSQ Nguyễn Chi Lang. Anh Minh là một chiến hữu và là ký giả của nhật báo VIỆT NAM tại thành phố điện tử San José. Anh Minh đến với anh em K18 để tưởng nhớ đến người anh quá cố và cũng để được san sẻ những kỷ niệm cùng những người bạn cũ của anh mình. dịp này anh chị Minh đã tặng cho quỹ xã hội K18 một số tiền để tương trợ anh em cùng khoá.

Nhân đây xin kể sơ về lai lịch bạn Nguyễn Chi Lang: Chi Lang là một sinh viên xuất sắc, tương người cao lớn, điềm đạm và là cán bộ Tiểu Đoàn Trưởng của Liên Đoàn Sinh Viên Sĩ Quan. Khi tốt nghiệp anh được trường giữ lại

để làm Sĩ Quan Huấn Luyện các Khoá đàn em. Nhưng vì “Không cầu an lạc để dành . . .” nên anh đã xin được ra đơn vị tác chiến tại Vùng 1 Chiến thuật. Sau năm 75, anh đã cùng gia đình chẳng may đã tử nạn trên đường vượt biển tìm Tự Do.

Buổi tiệc diễn ra trong bầu không khí vui vẻ. Các bạn đã lấy cớ để mấy chị ngồi chung . . . để bề tâm sự, và các anh ‘đành bóp bụng’ ngồi với nhau . . . để bề ‘cạn chén ly bôi’. Thì ra thói nào tật nấy các anh vì muốn được phần mình nhưng . . . lại nại lý do là hy sinh cho các chị!

Như thông lệ, anh em lúc nào cũng nhớ ‘phận sự’ đóng niên liễn cho khóa và đóng góp để mua quà Xuân gửi về Việt Nam cho anh em Khóa 18. Đặc biệt chi phí buổi tiệc năm nay do bạn Lê Văn Thạch đài thọ. Cám ơn bạn Thạch và hoan hô tinh thần . . . Mạnh Thường Quân!

Trước khi buổi tiệc chấm dứt, anh Đại Diện Bắc Cali Bùi Văn Miêu tuyên bố là sẽ có một buổi họp vào cuối tháng Giêng Dương Lịch 2004 tại nhà bạn Mũ Đỏ Lê Văn Mễ để hoạch định chương trình tổ chức Đại Hội Khoá 18 Nhiệm Kỳ 2004-2006 tại Bắc Cali theo như đã dự định.

Nam Cali - West Covina (gần LA)

Buổi họp mặt được tổ chức tại nhà bạn Nguyễn Văn Thiệt Đại Diện K18 tại Nam Cali vào trưa ngày 23-11. Tham dự gồm 20 Anh Chị cư ngụ tại Nam Cali. Một số được quý chị thả lỏng nên mặt mày hơn hớn thấy rõ. Một số nhận lời nhưng giờ phút chót cáo lỗi vì lý do riêng.

Buổi họp mặt rất vui vẻ. Mọi người kể lại những kỷ niệm của thời kỳ Tân Khóa sinh, những Kỷ niệm ở Trường VB, những người bạn cùng Khóa, người còn, người mất. Những chuyện vui buồn về sinh hoạt của Khóa. Một khuyết điểm lớn nhất trong buổi họp mặt này là cụ Thiệt đã chuẩn bị sẵn máy ảnh nhưng anh em quá vui nên không ai nhớ chụp lại một tấm ảnh nào để kỷ niệm. Chừng anh em ra về hết mới trực nhớ ra! Thật khổ cho tuổi . . . ‘đầy kinh nghiệm’ của chúng tôi, chuyện xưa thì nhớ mà chuyện mới

thì cứ quên cho dù cứ lằm bằm năm lần bảy lượt cũng cứ quên như thường! Thôi thì . . . các bạn K18 Nam Cali chịu khó năm tới ngày này tháng này gặp nhau để chụp hình vậy! OK!

Đặc biệt trong buổi họp mặt có điện thoại từ Texas của Cụ Quận Nguyễn Văn Ấn, Đại Diện K18, và Cụ Ngô hữu Thạt (cũng lại Cụ này nữa hết gọi Houston đến Cali và dài dài các nơi có anh em K18!!) từ mãi bên Anh Quốc gọi nói chuyện với anh em. Nhiều người từ hồi mẫn khóa đến giờ mới được nghe tiếng nói của nhau sau hơn 40 năm xa cách!

Cụ Phan nhật Nam vì bận công việc hẹn sẽ đến trễ, anh em chờ mãi không thấy, cuối cùng khi anh em tan hàng cả thì cụ mới điện thoại hỏi thăm đường đến chỗ họp mặt. Khi Cụ đến thì chỉ còn Gia chủ là Cụ Thiệt và Cụ họp riêng với nhau. Hai cụ kể chuyện những ngày sau khi ra tù về cư ngụ ẩn dật tại một miền quê hẻo lánh ở ngoại ô Sài Gòn. Đạo đó, nhà hai Cụ chỉ cách nhau chưa tới một cây số nhưng chả ai biết tới ai trong suốt mấy năm dài . . . cho tới khi qua cái xứ ‘Xi Kỳ’ thì mới biết! Thật đúng là Ấn Sĩ!

Cuối cùng anh em hứa sẽ cố gắng có mặt trong kỳ họp Đại hội Khóa lần tới Tại Bắc California.

Vùng Đông Bắc Hoa Kỳ - Washington DC

Năm nay anh em tại vùng này gặp nhau tại nhà hàng Sài Gòn ở Virginia gồm có bạn Nguyễn Chánh Dật, Trần Ngọc Huế, Nguyễn Thanh Liên và Trần Văn Cẩn. Các anh chị khác vì bận việc nên không tham dự được. Tuy ít nhưng anh em hứa lần sau sẽ ‘kéo’ các anh em khác tham dự đông đủ hơn. Có như vậy mới chứng tỏ: Ta là Võ Bị . . . càng già, càng dẻo, càng dai chứ thay vì nại lý do nhưc đầu gối, đau lưng . . . ‘giả đau trốn tránh ở nhà’ thì yêu quá! Ngoài ra anh em ‘quyết kết cỏ ngậm vành’ hứa gặp nhau bốn tháng một lần trong buổi cơm Đoàn Kết. Hoan hô các bạn một phát và hy vọng anh em các nơi khác cũng lấy đó làm gương vì . . . mỗi năm một lần thì sợ có anh em đợi lâu không được nên ‘rũ áo phong sương đường đường sớm thì thật là buồn!!

Bắc Trung Tây Hoa Kỳ

Một cuộc gặp gỡ bỏ túi tại nhà bạn Lê Văn Hoạt ở Madison, WI gồm có bạn Nguyễn Trí Đạt ở Chicago, IL và Bạn Trịnh Văn Ba ở Southbend, Indiana. Tuy chỉ có ba anh em, nhưng đây là điểm son vì mỗi người mỗi nơi, gặp nhau trong hoàn cảnh như vậy thật là khó khăn. Nhưng khó hay không là tùy lòng người, thế mới biết con số 23/11 đối với K18 thiêng liêng đến cỡ nào. Cũng xin thông báo cùng anh chị em K18, các anh ở đây rất hăng say đóng góp vào sinh hoạt của khóa nên thường trao đổi ý kiến xây dựng với BDD. Hoan hô tinh thần tình tự Võ Bị K18 của anh em vùng Bắc Trung Tây Hoa Kỳ.

Houston - Texas

K18 tại Tiểu Bang Texas năm nay họp mặt tại Houston vào ngày thứ Bảy 22 tháng 11 tại nhà Hàng Thiên Phú, Khu Southwest Houston. Có mặt năm này gồm anh chị Cao Quốc Quới và anh chị Đỗ Văn Hạnh, bạn Nguyễn Văn Thiết và bạn Nguyễn Bê đến từ Dallas. Đặc biệt năm nay có anh chị Phạm Dự Đáo trốn lạnh từ Indiana về dự với chúng tôi. Các bạn ở Houston thì có mặt hầu như đầy đủ. Còn bạn Trần Nguyên Khóa ở Austin không về được vì vừa nhận việc làm mới. Bạn Phạm Văn Trung ở San Antonio cũng vì công việc làm ăn nên khát lại năm sau. Bạn Nguyễn Công Dụng thì vì chuyện riêng gia đình. Bạn Lưu Văn Chương cũng không có mặt năm nay. Cũng như Bắc Cali, ‘bọn con trai’ cũng tìm cách lừa mấy chị để được ngồi riêng đầu lấu . . . để mấy chị ngồi với nhau cho dễ bề tâm sự! Lạ thật mấy chị cũng tin, nhờ đó ‘bọn’ con trai ăn nhậu thả giàn, nói năng ‘tùm lum’ khỏi sợ bị kiểm duyệt!! Đúng là mảnh của K18 học cùng trường, đọc cùng sách . . . các chị chạy trời không khỏi nắng. Anh Trần Văn Bường, Đại Diện K18 Texas, có sáng kiến điện thoại các bạn ở xa không đến tham dự được để cho anh em chuyện vãn. Nhân ngày này bạn Bường có ý muốn xuống ‘Ngôi cử Ngủ’ để anh em khác có dịp ‘phục vụ’. Nhưng bị phản đối dữ dội và than ôi ‘mãnh hổ nan địch

quần hồ'! Với đa số tuyệt đối, bạn Bường tiếp tục làm 'Tổng Tài Suốt Đời' như Napoleon Đệ Tam của Tây!! Anh em dù vui nhưng không quên làm bổn phận, ai nấy rằm rắp MARỐC cho niên liễm năm sau. Nhìn qua bên cạnh, tôi thấy anh Đại Diện Khoá 18 Nguyễn Văn Ấn mặt tươi như trăng rằm vì các tấm giấy xanh lơ kia trước sau gì cũng chạy vào quỹ của Khoá!!

Buổi họp mặt vui vẻ và anh em vẫn còn luyến tiếc khi phải chia tay, anh em có từng ấy chuyện nói hoài không dứt, nghe mãi không nhàm. Nhưng tiệc vui chưa trọn đành phải chia tay hẹn lại năm sau.

Cú Điện Thoại và Email Từ 'Lục Địa' Âu Châu

Khoảng 4 giờ chiều giờ Houston (CST) ngày 22/11, TV nhận được điện thoại của Bạn Ngô Hữu Thạt từ Luân Đôn gọi chúc anh em họp mặt vui vẻ. Cũng xin viết thêm là anh chị Thạt sống 'Côi Cút' ở Luân Đôn vì thiếu anh em K18, cho nên anh chị thường gọi các nơi để chuyện vãn cho vui nhất là những hôm cận ngày 23/11. Ngoài ra anh chỉ còn đường 'BINH' khác là vượt English Channel sang Paris để thăm anh chị Phạm Văn Đức. Bạn Thạt mong gặp anh em tại Bắc Cali vào dịp bầu lại tân Ban Đại Diện NK 2004-2006. Vốn vẹn có thể mà chúng tôi 'đấu láo' hơn nữa giờ đồng hồ . . . và trước khi 'gát máy' bạn còn nhớ đóng \$100.00 US cho niên liễm 2004 và quà Tết cho anh em tại Việt Nam. *Các bạn nào quên làm nhiệm vụ hàng năm thì nên noi gương bạn Thạt nhé!*

Ngoài ra TV cũng nhận được email của anh Phạm Văn Đức và Chị Xuân Nương, phu nhân bạn Đức, ở Paris chúc mọi người họp mặt vui vẻ đồng thời cả hai gửi bài đóng góp vào 'Bản Tin Xuân Lá Cải' của khóa 18 phát hành giữa tháng 1/2004 để kịp cho các bạn ăn TẾT. Anh Chị nhớ đón đọc!

Trên đây TV chỉ ghi nhận những điều được biết liên quan đến ngày sinh nhật Khóa 18, tức Khoá Chín nút. Còn sót rất nhiều nơi, xin anh em thứ lỗi và xin hẹn lại năm sau. Các bạn nên gửi tin tức và hình ảnh về để BDD được biết

và thông báo cùng bằng quan thiên hạ . . . *Nhất là các bạn ở 'Lục Địa' Úc Châu chúng tôi lúc nào cũng nhớ và mong tin các bạn . Xin các bạn nhớ: Dù xa mặt nhưng đừng để cách lòng! Riêng bạn Tống Hồ Huấn, ở New Zealand, không được tin tức gì của bạn một năm rồi . . . bạn muốn chúng tôi chờ thêm bao lâu nữa ?!*

Nhân dịp sinh nhật Khóa 18 và trước thêm Năm Mới, cầu chúc các anh chị và quý quyến được an khang, rán giữ gìn sức khỏe để còn lo cho nhau khi hữu sự, cố giữ tình tự Võ Bị Đồng Môn và nên tạo dịp gặp gỡ những anh em 'song sinh K18' để kể tiếp câu chuyện 42 năm trước còn dang dở!!

Thường Vụ 12-2003

Tin Vui của Khoá 18

Toàn thể Gia Đình K18/TVBQGVN thành thật chia vui cùng quý anh chị và cầu chúc Anh Chị được **Dâu Hiền Rễ Thảo**.

Chúc Mừng, Chúc Mừng

1) Nhận Được hồng thiệp của Anh Chị Lê Ngọc Hưng, OK làm Lễ Vu Quy cho:

Cô Lê Phương Quỳnh Dung, Thứ Nữ, đẹp duyên cùng

Cậu Philbert Abegas Salon, Thứ Nam

Hôn Lễ cử hành tại tư gia ngày 4 tháng 10, 2003 tức ngày 9 tháng 9 năm Quý Mùi

Tại Tư Gia 8940 East 16 th Place, Tulsa, Oklahoma 74112

2) Nhận được hồng thiệp của Anh Chị Trần Đình Nga làm Lễ Thành Hôn cho Cậu:

Cậu Trần D. Danny, Thứ Nam, đẹp duyên cùng

Cô Kristin A. Sorensen, Thứ Nữ

Hôn Lễ cử hành ngày 28 tháng 9 năm 2003, nhằm ngày 3

tháng 9, Quý Mùi
Tại Treasure Island Chapel San Francisco California

3) Nhận được hồng thiệp của Anh Chị Nguyễn Văn Nhân làm Lễ Vu Quy cho:

Cô Nguyễn Mỹ Linh (Serene) , Thử Nũ, đẹp duyên cùng

Cậu Trần Hoàng Anh (Anthony), Thử Nam

Hôn Lễ cử hành ngày 4 tháng 10 năm 2003, nhằm ngày 9 tháng 9 Quý Mùi

Tại Thánh Đường St. Patrick, San Jose, California

4) Nhận được hồng thiệp của Anh Chị Tôn Thất Đường Lễ Vu Quy cho:

Cô Phương Thảo Tôn Nữ , đẹp duyên cùng

Cậu Kenny Như Trương

Hôn Lễ cử hành ngày 11 tháng 10 năm 2003, nhằm ngày

16 tháng 9 Quý Mu Tại Tư gia 1927 Palomas Dr N.E,

Albuquerque, NM8711



K18 họp mặt tại San Jose - Bắc Cali



K18 họp mặt tại HOUSTON

Khóa 20 Nguyễn công Trứ Họp mặt “ 40 năm nhìn lại”

*“Hàng năm, cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều”
Áng văn tuyệt tác ấy của nhà văn Thanh Tịnh không những
đã điu dặt*

*các cựu SVSQ./K20 Nguyễn công Trứ từ thửa ấu thơ
như một bài học khai tâm, mà mãi cho đến nay, ai bấy đều ở
tuổi “ Thiều quang chín chục đã ngoài sáu mươi” áng văn ấy
vẫn còn như ngọn hải đăng lờ lỏi, hướng dẫn từng bước chân
cho các cựu SVSQ ấy.*

*Số là, “hàng năm , cứ vào cuối thu”, đầu đông, hay đúng
hơn là vào dịp lễ Tạ Ơn của Hoa Kỳ, mỗi hai năm một lần, các
cựu SVSQ/K20 từ khắp mọi nơi trên thế giới “dĩ nhiên vắng
bóng cá Cù đang sống trong chế độ gông cùm Cộng Sản Việt
Nam” đổ về để họp mặt.*

*Năm nay, nơi họp mặt được ấn định là thành phố
Santa Ana quận Cam “ Nam California với chủ đề là “ 40 Năm
Nhìn Lại”.*

*Ngay từ khi vừa trở thành các SVSQ., Khóa 20 đã có
một câu nói rất đặc thù về Con số đó; Xuất hiện từ khi Thiếu
Tướng Trần tử Oai là chỉ huy trưởng:” Khóa 20 gồm các trang
thanh niên đầy nhiệt huyết thuộc lứa tuổi 20, ở giữa Thế Kỷ
20” và rồi sau cùng, ngày mãn khóa cũng là ngày 20 (tháng
11 năm 1965).*

*Phải nói ngay rằng, lần họp mặt “ 40 Năm Nhìn Lại”
ngày 28-11-03 đã thành công ngoài sự mong ước: Con số các
cựu SVSQ khắp nơi về tham dự rất đông,*

*Buổi sáng hôm ấy, thiên nhiên ưu đãi, tiết trời thật
tuyệt diệu. Không nóng mà cũng không lạnh, hiu hiu man mát*

y như khí hậu hiền hòa dịu dịu của xứ Anh Đào Đà Lạt thuở nọ.

Mười giờ sáng, anh em tề tựu, sau phần Nghi Lễ nghiêm chỉnh thường lệ là cuộc hội thảo, đóng góp ý kiến vạch đường lối hoạt động cho Khóa trong hai năm tới. Kết cục, tôn chỉ của Khóa 20 vẫn là ái hữu và tương trợ. Đặc biệt lần này vì nhân thấy rằng bánh xe thời gian không bao giờ ngừng chạy và luật đào thải tự nhiên vẫn là một quy luật bất biến, không có trường hợp ngoại lệ nên anh em đã bàn đến chuyên hậu sự cho nhau và các Chị “vì xét rằng mọi thành công trong mọi hoạt động của khóa phần lớn do sự khuyến khích và đóng góp tích cực của các Chị”. Nhưng hoạt động khác Khóa sẽ tuân theo đường lối của Tông Hội.

Cũng trong dịp này đa số đã biểu quyết địa điểm họp mặt cho hai năm đến (2005), “Kỷ Niệm 40 Năm Ngày Mãn Khóa” sẽ tổ chức tại Thung Lũng Hoa Vàng thành phố Sanjose Bắc California.

Phần chót của buổi hội thảo là lựa chọn một tân đại diện cũng là một vấn đề không kém phần sôi nổi và gay cấn. Có điều may mắn là cuộc bầu chọn lần này cũng đạt được thành quả rất tốt đẹp và ôn hòa, thân ái, không xảy ra chuyện máu đổ thịt rơi, huynh đệ tương tàn vì mộng tranh bá đồ vương, người cũ không phải sống cuộc đời lưu vong, người mới khỏi phải thay đổi hàng loạt cộng sự viên của người tiền nhiệm. Cựu sinh viên sĩ quan Nguyễn thanh Đức lại được lưu nhiệm. Tóm lại, theo ngôn ngữ dân gian nước ta là: Vô ra vẫn cha hồi nãy. Còn theo thành ngữ của người Hoa Kỳ thì: Nếu căn nhà của bạn không hư thì bạn đừng sửa!

Buổi hội thảo kết thúc vào ba giờ chiều và hẹn gặp lại nhau trong buổi dạ tiệc vào lúc 7:00 tối cùng ngày.

Thế rồi giờ khai mạc dạ tiệc đã đến. Nghi thức chào cờ và mặc niệm đã diễn ra rất trang nghiêm. Quốc thiều Việt Nam trỗi lên, tất cả mọi người tham dự đều cất tiếng hát bài Quốc Ca. Một phút mặc niệm vốn là giây phút rất thiêng liêng

và cảm động đúng với truyền thống của trường Mẹ cũng được tiến hành ngay sau đó.

Nhìn lên sân khấu, một cổng trường Vợ Bị nguy nga vĩ đại (chiều ngang 30 feet chiều cao 8 feet) đã thu hút ngay cảm tình và cảm xúc của người tham dự kể cả những người không xuất thân từ trường hoặc chưa một lần thấy cổng trường VBQGVN..

Khoảng 300 khách tham dự gồm các Cúi 20 và gia đình (kể cả thế hệ thứ hai và thứ ba), các Niên Tương, Niên Đệ và thân hữu, không ai là không xúc động khi nhìn lại hình ảnh cổng trường rất sống động này. Có được tác phẩm tuyệt vời này là do công lao và tâm huyết cùng sự xúc cảm từ tâm hồn của cựu sinh viên sq. Hoang xuân Đạm. Anh đã miệt mài cầm cụi tô điểm tác phẩm với sự giúp đỡ và khuyến khích tối đa của phu nhân trong mấy tháng trời.

Khi bước vào khu dạ tiệc, khó ai có thể nghĩ rằng mình là khách bàng quang, là kẻ ngoại cuộc, mà trái lại, ai cũng nghĩ rằng mình đang hòa mình vào nếp sinh hoạt của cựu SVSQ và đang thực sự đứng trước cổng trường VBQGVN.

Trở về với chủ đề “ 40 Năm Nhìn Lại”, ban tổ chức mời được 6 vị khách quý đại diện cho 3 thành phần rường cột trong cơ cấu tổ chức của trường : 2 vị Giáo Sư Văn Hóa Vụ là Thầy Nguyễn văn Thùy và Thầy Đỗ văn Mai, 2 vị Sĩ Quan huấn luyện viên thuộc khối Quân Sự Vụ là các Niên Trưởng Trần hồng Vĩnh và Hoàng đình Khuê, 2 vị Sĩ Quan cán bộ thuộc Liên Đoàn SVSQ. Là các Niên Trưởng Lý văn Mẹo và Lục sĩ Đức. Sự hiện diện của quý vị khách quý này đã nói lên tinh thần tôn sư trọng đạo của các cựu SVSQ. K20 đối với những người đã đem trí thức và tâm huyết của mình để truyền đạt lại cho các đàn em hậu thế.

Cũng trong dịp này chúng tôi cũng xin tri ân và vinh danh các đấng sinh thành của chúng tôi vì các Cụ đã dồn biết bao tình thương cùng công sức nuôi nấng dạy dỗ và hơn hết là can đảm chấp thuận cho con mình chọn binh nghiệp trong

thời chinh chiến.

Nhưng tiếc thay vì hoàn cảnh Địa dư hoặc vì tuổi già sức yếu vv.. nên chỉ mới được thân mẫu của anh Trân văn Chu tham dự. Anh Đại diện khóa đã đến tận bàn để dâng quà kỷ niệm lên Cụ Bà.

Trở lại với chính mình, vì tuổi đời chồng chất lai một số Cùi nữa tới tuổi lục tuần, cái tuổi mà tiền nhân từng xếp hạng là “Lục thập nhi nhĩ thuận” đã được mời lên sân khấu để nhận lãnh kỷ vật qua sự trao tặng của quý vị Giáo Sư, SQ/HLV. Và SQ/CB.

Dĩ nhiên đã có chàng thì phải có nàng. Vì Quý Chị đã thay thế đáng sinh thành đã có công nuôi dưỡng dạy dỗ các đồng lang quân tử thuở tam thập cho đến nay đã khôn lớn, khỏe mạnh thọ tới sáu bó cũng được mời lên để nhận kỷ vật.

Bên cạnh các nàng dâu K20 được may mắn hạnh phúc bên cạnh người bạn đường đến bây giờ thì cũng có những Chị thiếu may mắn hơn khi phải đương đầu với cảnh mẹ góa con cô vì “Người Hùng” của các Chị hoặc đã oai hùng hy sinh cho Quốc Gia Đại Nghĩa, hoặc đã không trở về với mái ấm gia đình vì sự dầy dọ đã man khắc nghiệt trong ngục tù Cộng Sản. Chính các chị là những nét chấm phá làm chói sáng thêm bức tranh vốn đã rục rở của gia đình Võ Bị. Các quả phụ đó là các chị Trịnh tiến Hùng, Nguyễn bá Kỳ và Vũ tiến Tường. Phu nhân của thầy Nguyễn văn Thùy đã vô cùng xúc động khi trao quà kỷ niệm cho các chị.

Một sự kiện bất ngờ đã gây niềm xúc cảm đến vô cùng cho quan khách tham dự, khi một bạn trẻ thế hệ 2 K20 lên sân khấu bộc bạch một vài cảm nghĩ. Đó là Bác Sĩ Nha Khoa Trịnh tiến Hải, người con vừa mới sáu tháng trong lòng mẹ đã phải chịu cảnh mồ côi cha! Anh Trịnh tiến Hùng đã hy sinh vì Tổ Quốc trên chiến trường Cao Nguyên miền Trung Việt. Lời phát biểu chân tình và hàm súc được thoát ra trong sự nghẹn ngào, đứt đoạn vì quá cảm động đã khiến nhiều người rơi lệ theo.

Phần nghi thức vừa kết thúc , tiết mục văn nghệ lập tức tiếp diễn. Điều không ai ngờ về sự thành công của các tiếng hát đã là các bà nội bà ngoại lại được hâm mộ đến như vậy. Khán giả đã tràn lên sát sân khấu để vỗ tay tán thưởng, các ánh đèn chớp sáng của các máy chụp hình lóe lên liên tiếp khi ban hợp ca “Bà Nội Bà Ngoại” hợp ca bản Cô Gái Việt với ba cô Bắc Trung Nam được bảo vệ bởi hai nữ Biệt Động Quân ! Rất tiếc là thời gian có giới hạn nên các “ tài năng cỡ Tri Thiên Mạng” không thể thỏa mãn được sự yêu cầu của khách hâm mộ. Cũng không thể quên được em bé ở vào lứa tuổi mới mười năm với tóc đuôi gà, áo tứ thân búi quế vừa trình diễn xong bài Em Đi Chùa Hương thì cháu bé chấp chững bước lên sân khấu kêu “ Bà ngoại ơi bông cháu đi, cháu buồn ngủ lắm rồi! Sự thật bất ngờ xảy ra khiến người điều khiển chương trình đành phải thưa thật với khán giả rằng đó là cháu ngoại của Cui Nguyễn hữu Thọ và Hiền Thê vừa lỡ đại đội lột cô gái mới tuổi mười năm!

Phần phụ diễn văn nghệ của buổi dạ tiệc thành công ngoài sức tưởng tượng này là do công lao tập dượt của các Chị trong suốt mấy tháng trời dưới sự giúp sức kỹ thuật của Cui Trần đức Tuấn và nhất là sự hăng say nhiệt tình lo tổ chức, sắp xếp, dàn dựng và luyện dong của Phu Nhân Cui Quách Thương.

Tất cả công sức của các Anh Chị trong ban tổ chức và ban văn nghệ đã được đền bù. Ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm với câu tự an ủi “ Thôi thế cũng chả bỏ công”. Cứ theo đà tiến này, hẳn là kỳ họp mặt tới kỷ niệm 40 năm ngày mãn khóa sẽ còn nhiều hứa hẹn.

Các bạn cựu SVSQ. Khóa 20 Nguyễn công Trứ thân mến,

Đọc những dòng tường thuật hết sức thô thiển và mộc mạc nhưng chân thực này, ước mong kỳ họp tới chúng ta sẽ có mặt đông đủ hơn, sinh động hơn và nhộn nhịp hơn. Đừng để một nguyên nhân nào ngăn cản bước chân chúng ta về thành phố SanJose và đừng để nhà thơ Vũ đình Liên mượn

hình ảnh ông đồ xưa mà ghé tai chúng ta hỏi nhỏ:

“ Những người muôn năm cũ

Hồn ở đâu bây giờ.”

Thì chắc nếu như Tố Như Tiên Sinh lên nghe được , cụ sẽ phải ngửa mặt lên trời mà than rằng:

“ Nghe ra ngậm đắng nuốt cay thế nào.”

Chắc các bạn cũng đồng ý với tôi. Khóa 20 chúng ta sẽ có dịp sống lại lứa tuổi 20 ở giữa Thế Kỷ 20 vào mùa Tạ Ôn năm 2005 tại San Jose tiểu bang California, Hoa Kỳ.

Mong lắm thay!

Cựu SVSQ. Phạm văn Hồng.

Thiên Địa Nhân

1963-2003

Trời ơi có thấu lòng ai!

Bốn mươi năm trước vẫn hoài ngóng trông.

Ước gì đếm được rừng thông,

Ước gì đếm được từng bông mai vàng,

Giật mình, tỉnh giấc, bàng hoàng.

Bốn mươi năm đó bề bàng thế sao?

Đất ơi! Đất ở phương nào?

Để trời đến gặp anh hào năm xưa.

Xuân Quý Mùi 2003

Trần Đức Du (Sài Gòn)

Thân tặng các bạn K20

Nhớ về ngày nhập học 1963